

# BIỂN CHẾT

DU LỊCH LÀM ĐẸP VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

▼ NGUYỄN NGỌC LÂM  
TRỊNH LÊ ANH

NẪM TRÊN HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN VÙNG ĐẤT THÁNH JERUSALEM CỦA ISRAEL, BIỂN CHẾT (HAY CÒN GỌI LÀ BIỂN MUỐI, BIỂN CỦA LOT, BIỂN ZOAR HAY BIỂN ARAVA) LÀ MỘT ĐIỂM ĐẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH.

## Điểm đến du lịch lý tưởng

Theo Kinh Thánh, đây từng là nơi cư ngụ của vua David (vị vua thứ hai của Vương quốc Israel, tổ tiên của chúa Jesus). Biển Chết cũng là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên trên thế giới, người ta sử dụng muối và khoáng chất từ nơi này để làm ra mỹ phẩm và các gói thảo dược. Điểm đến đặc biệt này thu hút hàng triệu lượt khách du lịch hàng năm. Du khách đến đây với mong ước được thả nổi mình trên mặt biển cũng như chữa bệnh, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, đặc biệt hơn là chăm sóc da.

Gọi là biển nhưng thực ra đó là một cái hồ lớn nằm ở vùng sa mạc phía Đông Nam Israel có chiều dài 76km, chiều rộng lớn nhất khoảng 18km. Đường biên giới Israel và Jordan chạy dọc giữa hồ, chia biển Chết thành hai nửa gần bằng nhau cho hai nước. Từ biển Chết, du khách chỉ cần khoảng hơn 1 giờ lái xe là có thể đến vùng đất thánh Jerusalem.

Phía Đông Nam của biển Chết là một dãy núi muối đá dày khoảng 100m. Đây chỉ là một phần nhỏ nhỏ lên trên mặt đất. Phần chính phía dưới là một hầm muối sâu khoảng 1500m, dài 5km. Nguồn nước chính của biển Chết là từ hướng Bắc sông Jordan đổ xuống. Biển Chết không cho đi mà chỉ nhận về. Bên cạnh đó, luôn có một lượng lớn hơi nước bốc lên bầu trời sa mạc khô nóng cả ngày lẫn đêm. Điều này lý giải tại sao nước biển ngày càng khô cạn đi.



**Biển Chết còn được gọi là “Cái rốn của địa cầu”** bởi nơi đây nằm dưới mực nước biển 417m, là điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất, có hàm lượng muối cao nhất, mặn nhất thế giới. Độ mặn đo được ở biển Chết khoảng 38% (có dao động hàng năm), cao hơn 10 lần so với độ mặn của các biển khác trên thế giới. Với độ “mặn chất” như vậy thì không một loài thủy sinh hay vi sinh vật nào có thể sống ở vùng biển này.

**Biển Chết chứa đựng 35 loại khoáng chất thiết yếu bao gồm Natri, Magiê, Canxi, Brom, Lưu huỳnh, Kali và Iodine, trong đó có 12 loại khoáng chất tìm thấy ở biển Chết không hề tồn tại ở bất kỳ vùng biển nào khác trên thế giới. Nước biển có những tác dụng đặc biệt tạo cảm giác thư giãn, nuôi dưỡng da, kích thích hệ tuần hoàn máu, làm cho các hệ mạch máu dưới các lớp khác nhau của da lưu thông đều đặn. Những khoáng chất này rất cần thiết cho sự hoạt động hoàn hảo của quá trình chuyển hóa sắc tố da.**

Vào những ngày hè nóng bức, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40°C, nước muối bốc hơi nhiều, du khách sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng màn sương mù dày đặc, mờ ảo, bao phủ trên bề mặt vùng biển có một không hai này.

Để có thể nổi được trên mặt nước, du khách chỉ cần đi từ từ xuống nước cho đến khi mực nước ngập đến ngang bụng hoặc cổ rồi nhẹ nhàng ngả người ra phía sau. Cơ thể sẽ tự động nổi một cách kỳ diệu như có một tấm phao đỡ phía dưới. Tuy nhiên du khách nên thật cẩn trọng, không để đầu và mắt ngập trong nước vì nước muối có thể gây nguy hại cho mắt và tai. Nếu trên cơ thể có vết trầy xước hoặc vết cắt thì không nên xuống nước vì sẽ rất rát. Với một tờ báo, một tờ tạp chí hay một quyển sách, cùng một chiếc kính râm, du khách chắc chắn sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời với trải nghiệm “nổi trên mặt nước” chỉ duy nhất có ở vùng biển Chết này.

Biển Chết là nơi nhận bức xạ mặt trời rất lý tưởng, khí hậu khô, không khí trong lành, giàu ôxy, không có bất kỳ sự ô nhiễm nào, nhiệt độ tương đối cao, ngay cả mùa đông, nhiệt độ ban ngày cũng lên đến 30°C. Hơn thế nữa, các tia cực tím từ mặt trời đã được lọc tự nhiên. Vì vậy, du khách sẽ thoải mái tắm nắng mà không lo bị cháy nắng. Đặc biệt, vùng nước chữa bệnh tự nhiên nằm dọc theo bờ biển kết hợp với lớp bùn đen ở bên dưới là liệu pháp điều trị sức khỏe và mang lại vẻ đẹp lý tưởng cho con người.

Từ thời Ai Cập cổ đại, người ta đã nhập cảng khá nhiều sản phẩm của biển Chết như nhựa thơm dùng trong kỹ thuật ướp

xác, hay Kali dùng làm phân bón. Thảo mộc ở đây được dùng làm nước hoa và các loại thuốc đất tiền. Các nguyên liệu này được xem là “vàng” của biển Chết và là mục tiêu tranh giành giữa các thế lực lớn tại Trung Đông.

Ngày nay, biển Chết là một vùng đất kỹ nghệ quan trọng. Người ta khai thác Potash (phân bón và xà phòng), Bromine và nhiều loại khoáng chất khác để xuất khẩu. Biển Chết còn là vùng đất khảo cổ lịch sử, nơi các chuyên gia Thánh Kinh, các nhà khảo cổ học từ bốn phương tìm đến. Di tích lịch sử trứ danh gần biển Chết là pháo đài Masada nằm ở bờ phía Tây và hang đá Qumran - nơi người ta tìm được The Dead Sea Scrolls (Các cuốn sách biển Chết) vào năm 1947.

### **Dịch vụ du lịch đa dạng, thuận tiện**

Để phục vụ khách du lịch trên toàn thế giới đến nghỉ ngơi, thư giãn cũng như chữa bệnh và làm đẹp, hàng loạt hệ thống khách sạn hiện đại và trung tâm giải trí sang trọng được xây dựng dọc theo bờ biển Chết.

Hãy thử một lần trải nghiệm cảm giác được đắp bùn đen lên toàn cơ thể, ngược nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận cái nắng, cái gió ở nơi đây và có thật nhiều thước hình đẹp về một hệ thiên nhiên, sinh thái hùng vĩ quanh biển Chết, chắc chắn bạn sẽ lưu luyến mãi. Đến với biển Chết, du khách có nhiều sự lựa chọn cho các gói tour được thiết kế rất khoa học. Dưới đây là một vài chương trình tour được du khách đánh giá cao dựa trên các tiêu chí về sự hấp dẫn, về nội dung, hợp lý về lộ trình, giá cả và tính chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức:

*Tour kết hợp thăm vùng đất thánh Jerusalem và biển Chết trong ngày:* thăm khu phố cổ Jerusalem, ngắm toàn cảnh khu phố cổ từ đồi Ô-liu (Mount of Olives); đi dọc theo thung lũng Kidron để ngắm nhìn khu vườn Gethsemane và toàn bộ vòng tường thành của thành phố; thăm khu phố người Armenian và Bức tường than khóc – nơi được coi là linh thiêng nhất của người Do Thái; thăm khu chợ của dân địa phương, khu người theo đạo Thiên Chúa giáo, con đường khổ hạnh (nơi Chúa Jesus vác cây thánh giá đi qua trước khi bị đóng đinh) và thăm nhà thờ Sepulchre (nơi Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá và chôn cất); thăm con đường Byzantine 1700 tuổi và khu người Do Thái; đến bờ phía Bắc của biển Chết, du khách thỏa sức tắm hay thả nổi cơ thể và thư giãn cùng bùn đen giàu chất khoáng. Trên đường về, ngắm TP. Jericho.

*Tour tắm biển Chết kết hợp chăm sóc sức khỏe, thư giãn:* đi sa mạc Judean, ngắm toàn cảnh TP. Jericho; nghỉ ngơi, thư giãn tại một trong những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Chết nổi tiếng với nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe; trải nghiệm cảm giác thả nổi cơ thể tại biển Chết và đắp bùn đen có chức năng trị liệu; thăm động Qumran trên đường về.

*Tour thăm pháo đài Masada và biển Chết:* đi sa mạc Judean; đi cáp treo lên tham quan pháo đài Masada 2000 năm tuổi với câu chuyện vô cùng cảm động về sự hy sinh của 300 người lính Do Thái cùng gia đình họ khi phải cầm cự chiến đấu chống lại quân La Mã ròng rã suốt 3 năm; thăm cung điện do vua Herod xây dựng; đi qua động Qumran; thăm biển Chết, thư giãn trong làn nước giàu khoáng chất có lợi cho sức khỏe và đắp bùn đen trị liệu lên cơ thể; trên đường về ngắm toàn cảnh TP. Jericho và con đường cổ La Mã.

Cách làm du lịch và nối kết với công nghiệp mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp ở biển Chết cho thấy một ví dụ điển hình về khả năng tối ưu hóa tài nguyên thiên nhiên cho phát triển du lịch và kinh tế địa phương. ■